

Chân thân vua nhà thục nhà trong lịch sử Việt Nam

Tác Giả: Viên Linh

Thứ Sáu, 25 Tháng 11 Năm 2011 09:27

Lý Chiêu Hoàng sinh tháng 9 năm Mậu Dần (1218), tên húy là Phất Kim sau đổi là Thiên Hình. Năm 1224, Chiêu Thánh lên ngôi vua, gọi là Lý Chiêu Hoàng.

Khi vua anh thục vùng Mê Linh (Vĩnh Phúc bây giờ) làm loạn xuất quân đánh đuổi gia đình họ Lý đang đô hộ Giao Chỉ, bà thục trước tiên trốn vào núi và huy động 5 vạn quân gọi là giáo sáng lửa, rồi thục bỏ trốn đi tìm sách lược Nam còn ghi:

Một xin nhà sách Nhà
Hai xin đem lời nghi ngờ nhà Hùng.
Ba kẻ oan lòng chướng
Bên xin vãn vãn công lệnh này.
(Thiên Nam Ngữ Lục)

Nam lúc đang bị gia đình Hán qua tay Thái thú Tô Định đô hộ, chúng vua đánh bại các vua Hùng trước Tây Bắc; còn chướng của Trục Trục là Thi Sách, con của Lạc tướng quân Chu Diên, đã bị Tô Định đem hành hình mất thục gian nguy sau đám cưới với Trục Trục, con của Lạc tướng Mê Linh. Mậu sau của gia đình Tô là chúng tin rằng hai họ họ của hai tướng quân của của Âu Lạc, quân Giao Chỉ và quân Chu Diên, kết thông gia với nhau, thì sẽ khó mà trừ, cho nên Tô Định đã đem quân phá tan đám cưới, bắt Thi Sách đem đi. Sau khi ào ạt chiếm 65 thành trì, Trục Trục lên ngôi Vua, gọi là Trục Vua, đó là vua Nam đầu tiên của Nam.



**Thục thục Lý Chiêu Hoàng, vua nhà thục nhà trong lịch sử Nam
(Nguyên: Võ sự Vua Đinh Thanh)**

Vua nhà thục nhà lên ngôi trong không khí mất triều đình mất thục, không có con trai nối dõi, cách vua đầu tiên trị vì gần 1200 năm. Nguyên Nhà Lý, trị vì 215 năm, là Triều đình bị mất lâu dài nhất của ta, nhưng đổi ngôi vua Lý Huệ Tông rồi không có con trai nối dõi, phong cho con

Chân thân vua nhà Tống trong lịch sử Việt Nam

Tác Giả: Viên Linh

Thứ Sáu, 25 Tháng 11 Năm 2011 09:27

gái, tức Công chúa Chiêu Thánh, mẹ tôi 7 tuổi, làm Hoàng-thái-tử! Lý Chiêu Hoàng sinh tháng 9 năm Mậu Thìn (1218), tên húy là Phạm Kim sau đổi là Thiên Hình. Năm 1224, Chiêu Thánh lên ngôi vua, gọi là Lý Chiêu Hoàng. Vua nhà Tống lên ngôi cách vua nhà Tống trước 1224-43= 1181 năm. Ngay việc Triệu Chính đổi Lý Huệ Tông đã ở trong tay của Tiết độ sứ Trần Thủ Độ, cho nên việc nước tay nhà Lý qua tay nhà Trần, cũng là chuyển đổi hiều. Tuy thế, huy hiệu triều Lý cho thấy rõ ràng, đây cũng là chuyển đổi của Trần, vì mệnh tự đã đổi như như thế. Ngô Thì Sĩ viết trong Việt Sử Tiêu Án: "...đầu a-quyết làng Cổ Pháp (quê họ ông nhà Lý) có câu: 'Tổ truy cập bắt điếm, Điếm là âm sinh [Truy cập đổi 8 lá, lá rõ ràng âm (n) sinh: hay là Truy cập đổi 8 đổi vua, nhà vua sau rõ thế 9 là đàn bà.] Đổi Việt Sử Ký toàn-thể cho biết Trần Thủ Độ trông coi việc sủng-dục trong cung, đã đổi Trần Cảnh là cháu mình, vào làm chánh thủ.

"Cảnh lúc ấy mẹ tôi có 8 tuổi, chốc hều ở bên ngoài. Một hôm gặp việc bên ngoài nhà vua, nhân thế vào hều bên trong. Chiêu hoàng trông thấy yêu mến. Mẹ tôi khi chiều đêm, cho gọi Cảnh đến cùng chơi; thấy Cảnh đẹp thì chơi đùa trên chốc, hóc nếm lấy tóc, hóc đổi vào bóng. Có một hôm Cảnh bên chốc nếm đổi hều, Chiêu hoàng rõ mẹ tôi, lấy tay té nước cút cút Cảnh Cảnh cười cười trên, đến khi Cảnh bên khăn trước thì lấy khăn ném cho Cảnh. Cảnh không nói gì, về nói với Thủ Độ. Thủ Độ nói: 'Nếu thế có thế thì họ [Trần] làm vua chăng? [Hay] chơi cút hều chăng?' Lấy một hôm Chiêu hoàng lấy khăn trước ném cho Cảnh, Cảnh lấy xuống nói: 'Bà hều có tha thế cho thế không? Thế xin vâng mệnh.'

Chiêu hoàng cười và nói: 'Tha thế cho người. Nay người đã biết nói khôn đó. Cảnh lấy về báo cho Thủ Độ biết. Thủ Độ sợ việc tiết lộ ra thì bị giết chết. Bởi gặp mẹ tôi đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm, sai đóng cửa thành và các cửa cung, cắt người coi giữ. Các quan vào chốc không được vào. Thủ Độ loan báo rõ ràng: 'Bà hều đã có chốc người.' Các quan đến nói được, xin chốc ngay vào chốc. Tháng ấy ngày 21, các quan vào chốc lấy mệnh." (ĐVSK toàn thể, q.4, tr.309).

Ngày 21 tháng 10 năm Mậu Thìn 22 tháng 11 năm 1225, Lý Chiêu Hoàng (Niên hiệu: Thiên Chốc ng Hều Đổi) xuống chốc như ngôi cho Trần Cảnh tức Trần Thái Tông. Bài chốc như ngôi, theo Đổi Việt Sử Ký Toàn Thể, ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1225:

"Tôi xưa nhà Tống đổi Việt đã có các việc đổi vống rõ vì thiên hều. Riêng nhà Lý ta vống chốc mệnh trời, làm chốc bên biến, các việc thánh vống truy cập nếm đã hều hai trăm năm. Chốc may đổi Cảnh Hoàng đế bên, không có người nếm đổi, thế nếm nguy hiểm, đành sai trước mệnh mình chốc, gọi lên ngôi vua. Thế là tôi xưa đến nay chốc có việc như thế bao giờ! Than ôi, trước là chúa, tài đổi đổi kém, lấy thiều người giúp đổi, mà giới cút thì nếm lên nhều, làm sao có thế giới ngôi vống quá nếm đổi đổi? Trước nhều thế chốc khuya đổi sểm, chốc gánh vác không nếm; lòng thế ng cút mong có việc hiều nhân quân thế, cùng giúp chính sểm. Ngày đêm trước vống canh cánh nghĩ về việc đổi.

*Người quân thế đổi p đôi
Lòng rõ c buồn vui
Thế ng bao thế thế ng
Tình man mác xa xôi*

"Nay trước mệnh mình suy nghĩ đi nghĩ lấy, duy có Trần Cảnh là người văn chốc rõ ràng, phong thái đúng là việc hiều nhân quân thế, uy nghi trước mệnh, lấy có thế chốc cút a đổi vống vống thánh thế, dù

Chân thân vua nhà Tống trong lịch sử Việt Nam

Tác Giả: Viên Linh

Thứ Sáu, 25 Tháng 11 Năm 2011 09:27

Hán Cao Tổ, Đế quốc Tống cũng không hẳn đả c. Trẫm đã sớm suy nghĩ, nghĩ m xét t lâu: nên nh ng i ngôi n đ yên lòng tr i, đ th a ý tr m, có v y m i mong ai n y đ ng lòng g ng s c, phù trì v n n c lâu dài, đ cùng chung h ng h nh phúc thái bình. Nay bá cáo cho thiên h cùng nghe bi t.”



Đ n R ng B c Ninh, n i th Lý Chiêu Hoàng hi n nay. (Ngu n: Kh i Hành)

Năm 1258, sau kháng chi n ch ng quân Nguyên l n th nh t, vua Tr n Thái Tông đem Chiêu Thánh g cho Lê Ph Tr n (v n là Lê T n). Bà s ng h nh phúc v i Lê Ph Tr n đ c 20 năm, sinh ra con trai là Th ng v h u Tông, con gái là ng Th y công chúa Khuê. Bà m t năm 1278, th 61 tu i. Nhà th T n Đà có bài th V nh Lý Chiêu Hoàng i i m a mai nh 4 câu sau đây:

*Qu núi Tiên S n có nh công
Mà em đem n c đ theo ch ng
y ai khôn khéo trò dan dứ?
Cái n huê tình có bi t không?*

Chiêu Hoàng không đ c th chung v i các vua Lý khác đ n Đô - Lý Bát Đ - t i Đình B ng, B c Ninh, th k XIII, mà đ c dân làng th ng m n, xây riêng cho bà m t n i th riêng t c g i là Đ n R ng.